

Chuẩn Bị Cho Bài 8

Tại Gia Đình

Chọn Những Việc Làm Tại Nhà

Chúng ta tuyên xưng đức tin

Một công thức về Chúa Ba Ngôi cho thấy cấu trúc căn bản của Kinh Tin Kính các Tông đồ. Các Thánh Tông Đồ dùng mười hai tín điều trong Kinh Tin Kính để dạy chúng ta về Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Là người Công Giáo, chúng ta phải lấy Kinh Tin Kính làm tiêu chuẩn cho những điều chúng ta tin.



Những biểu tượng về Chúa Ba Ngôi

Trong suốt giòng lịch sử, Mẫu Nhiệm Chúa Ba Ngôi đã được miêu tả bằng nhiều cách trình bày khác nhau. Biểu tượng nổi danh nhất là chiếc lá "chùm hoa thảo." Lá "chùm hoa thảo" gồm ba lá nhỏ gắn liền vào một cuống. Một biểu tượng khác là ba vòng tròn cài cắt vào nhau. Gia đình quý vị cũng nên nghĩ ra một biểu tượng về Chúa Ba Ngôi của riêng mình. Quý vị có thể chế tác ra biểu tượng của mình bằng cách vẽ, hoặc đục, hoặc uốn bằng giấy kẽm, hoặc nặn bằng bột đã nhào sẵn.

Đọc Kinh Tin Kính

Để thực hành việc này, quý vị có thể lấy ba tấm giấy thủ công và nhiều loại bút màu. Viết mỗi phần của Kinh Tin Kính lên một tấm giấy thủ công. Quý vị mở vào trang 84 thì sẽ thấy ba phần của Kinh Tin Kính. Trong tuần lễ này, xin quý vị cùng người trong nhà dành ra hai ngày để dồn hết tâm trí vào một phần của Kinh Tin Kính. Đến ngày thứ bảy, toàn gia sẽ cùng nhau đọc cả kinh này.

Kinh Tin Kính của gia đình

Xin quý vị viết đề mục "Bản Tuyên Xưng Đức Tin của Gia Đình Tôi" lên một tấm giấy thủ công khổ lớn. Gia đình quý vị nên thảo luận về những niềm tin của riêng mỗi người. Liệt kê những niềm tin đó vào "Bản Tuyên Xưng Đức Tin của Gia Đình Tôi". Xin quý vị khuyến khích người trong gia đình tiếp tục viết thêm các niềm tin khác nữa.





Ngày Chúa Nhật

Gia đình quý vị nên lắng nghe Bản Tuyên Xưng Đức Tin của Công Đồng Ni-xê. Bản tuyên xưng này bắt đầu như sau: "Chúng con Tin một Thiên Chúa..."

Trong Tuần

Quý vị hãy đặt ba ngọn nến đang cháy trên bàn ăn. Ba ngọn nến đó sẽ nhắc nhở gia đình quý vị về Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Thăm gia trang của chúng ta



www.blestarewe.com

Những Điều Nên Biết...

Di Sản Của Chúng Ta Qua Nghệ Thuật

Sau khi được tân tạo toàn diện, Thánh Đường Mồ Thánh được mở cửa trở lại vào ngày 2 tháng Giêng, năm 1997. Nhiều giáo hữu tin rằng ngôi thánh đường này được xây trên chính nơi Chúa Giêsu bị đóng đinh.

Bức họa trên vòm cong của giáo đường biểu thị quang vinh Chúa trù phú lên Chúa Kitô phục sinh. Mười hai chùm ánh sáng biểu thị cho mười hai Tông đồ. Mỗi chùm ánh sáng gồm ba tia sáng tượng trưng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Nền của bức họa màu ngọc trai biểu thị cho đám mây sáng loà. Như ta đọc thấy trong Thánh Kinh, đó là đám mây hằng đi theo Chúa mỗi khi Người hiện diện.

Những Tư Tưởng Nên Suy Nghĩ...

Chúa Ba Ngôi Cực Thánh

"Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa con và Chúa Thánh Thần..."

Mt 28:19



Chúng ta đã quá quen thuộc với những lời nêu trên; vì thế, chúng ta khó lòng mừng tượng ra thái độ của các môn đệ Chúa Giêsu khi các ngài, lần đầu tiên, nghe Chúa nói những lời đó. Chắc các ngài phải có đức tin rất mạnh để có thể chấp nhận phép rửa nhân danh Ba ngôi mà chỉ có một Thiên Chúa. Nhờ ơn linh hứng của Chúa Thánh Thần, các tân Kitô hữu này, nhờ đức tin, đã tiếp nhận những lời mà các ngài được nghe. Ngày nay, chúng ta cũng vẫn còn phải tranh đấu với chính mình để cố tìm hiểu Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi. Hãy nguyện cầu Chúa Thánh Thần, xin Ngài giúp chúng ta chấp nhận các mầu nhiệm lạ lùng của đức tin.